



สรุปประเด็นสำคัญจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น.

ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เมืองพะเยา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง และศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลเวียง เทศบาลเมืองพะเยา

วัตถุประสงค์ของการเยี่ยม : เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจหน่วยงานและบุคลากรในการดำเนินงานสาธารณสุข

หน่วยงาน/ประเด็น	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
สสอ.เมืองพะเยา		
บุคลากร	การบริหารบุคคลควรดำเนินการตัดตำแหน่งคนให้ตรงกับ จ.	
เป้าหมายการดำเนินงานวัคซีน	<ul style="list-style-type: none">- เร่งรัดความครอบคลุมวัคซีนให้แล้วเสร็จสิ้นเดือนพ.ย. ยลละ 70 โดยนำเข้าที่ประชุม ศบค.อำเภอ กำหนดให้ ส่วนราชการ ท้องถิ่น และผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรได้รับวัคซีน 100 % กรณีมี Case ผู้ป่วยโควิดในพื้นที่ ให้รีบดำเนินการเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการฉีดวัคซีน ให้มีความครอบคลุมให้มากที่สุด- กำหนดพื้นที่ Free Zone ของชุมชนในพื้นที่อ.เมืองพะเยา และตั้งศูนย์ฉีดที่บริเวณศาลหลักเมือง และพื้นที่ตลาด- เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยการปรับพื้นที่ให้บริการใน รพ.สต. และเพิ่มความครอบคลุมในกลุ่ม 608- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา- กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม- การเข้าร่วมประชุมของบุคลากรที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม- การเตรียมความพร้อมในการรองรับมาตรการการเปิดประเทศ- การดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดพะเยาในการกักตัวผู้ที่เสี่ยงสูง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภาคใต้	
การเงิน/งบประมาณ/พัสดุ	<ul style="list-style-type: none">- การจัดทำประมาณการของค่าเสื่อมในการปรับปรุงการทากันสาดของสสอ.เมืองพะเยา- การจัดทำจำหน่ายพัสดุประจำปี- เร่งรัดการขอใช้พื้นที่ของ รพ.สต.- การตัดโอนรถยนต์ของรพ.สต.บ้านต๋อม	

หน่วยงาน/ประเด็น	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
รพ.สต.ท่าวังทอง	<ul style="list-style-type: none"> - การเพิ่มการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้ประชาชนในพื้นที่ - พัฒนาการเด็ก เด็กเตี้ย น้ำหนักน้อย ให้มีการติดตามการให้ Obimin syrup อย่างต่อเนื่อง 	
ศูนย์บริการ สาธารณสุขตำบล เวียง เทศบาล เมืองพะเยา	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินสอบสวนการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนาในพื้นที่ - กำหนดพื้นที่ Free Zone ของชุมชนในพื้นที่อ.เมืองพะเยา และตั้งศูนย์ฉีดที่บริเวณศาลหลักเมือง และพื้นที่ตลาด - เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยการปรับพื้นที่ให้บริการ และเพิ่มความครอบคลุมในกลุ่ม 608 - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา - การดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดพะเยาในการกักตัวผู้ที่สูงเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภาคใต้ 	